

**ỦY BAN BẦU CỬ
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
VÀ ĐẠI BIỂU HĐND
TỈNH HÀ NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nam, ngày 05 tháng 02 năm 2016

Số: 01/KH-UBBC

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÀ NAM	
CÔNG VAN ĐẾN	Số: 342 Ngày: 16/2/2016

KẾ HOẠCH

**Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV
và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021**

Ngày 25 tháng 11 năm 2015, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số: 105/NQ/QH13 công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày chủ nhật 22 tháng 5 năm 2016 và thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia để phụ trách tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021;

Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có Chỉ thị về lãnh đạo, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia và Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; để cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh Hà Nam được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật, Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bầu cử như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân theo quy định Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo dân-chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

- Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, để nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- Đảm bảo bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật; đại biểu được bầu có chất lượng, với cơ cấu hợp lý. Đảm bảo sự đồng bộ trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ trong hệ thống chính

trị, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt của đảng trong các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến cơ sở.

II. THÀNH LẬP CÁC TỔ CHỨC PHỤ TRÁCH BẦU CỬ

1. Thành lập Ủy ban bầu cử

Ngày 18 tháng 01 năm 2016, UBND tỉnh sau khi thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh và Ban thường trực UBMTTQ tỉnh đã thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh gồm 23 thành viên là đại diện Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban thường trực UBMTTQ tỉnh và một số tổ chức, cơ quan hữu quan.

Trụ sở của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh đặt tại Sở Nội vụ, địa chỉ số 165 đường Trường Chinh thành phố Phú Lý, số điện thoại và số FAX: 03513853194.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban bầu cử được thực hiện theo Điều 23, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13.

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh thành lập các tiểu ban phụ trách từng lĩnh vực, gồm:

a) Tiểu ban tuyên truyền: Tiểu ban có nhiệm vụ giúp Ủy ban bầu cử tỉnh xây dựng kế hoạch và nội dung công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan triển khai thống nhất nội dung tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

b) Tiểu ban bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội: Tiểu ban có nhiệm vụ giúp Ủy ban bầu cử tỉnh xây dựng chương trình cụ thể bảo đảm an ninh, trật tự - an toàn xã hội trong quá trình triển khai công tác bầu cử; phối hợp, chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các cơ quan hữu quan xây dựng phương án cụ thể đảm bảo an ninh, trật tự trước trong và sau ngày bầu cử, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp, giải quyết kịp thời mọi tình huống, bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn trên phạm vi toàn tỉnh.

c) Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tiểu ban có nhiệm vụ giúp Ủy ban bầu cử tỉnh giải quyết công tác khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

d) Tiểu ban bảo đảm cơ sở vật chất: Giúp Ủy ban bầu cử chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cho cuộc bầu cử.

2. Thành lập Ban bầu cử

a) Thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội

Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử một Ban bầu cử từ 9 đến 15 người gồm Trưởng ban, các Phó trưởng ban, Thư ký và các ủy viên là đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, một số cơ quan, tổ chức hữu

quan, Ban bầu cử được thành lập **chậm nhất là ngày 13/3/2016 (70 ngày trước ngày bầu cử).**

b) Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử một Ban bầu cử từ 11 đến 13 người gồm Trưởng ban, các Phó trưởng ban, Thư ký và các uỷ viên là đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, một số cơ quan, tổ chức hữu quan. Ban bầu cử được thành lập **chậm nhất là ngày 13/3/2016 (70 ngày trước ngày bầu cử).**

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử được thực hiện theo Điều 24, Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND số 85/2015/QH13.

Quyết định thành lập các Ban bầu cử được thông báo tới các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh. Các Ban bầu cử hợp triển khai công tác bầu cử ở đơn vị bầu cử và chọn trụ sở làm việc của Ban bầu cử. Trụ sở của Ban bầu cử cần đặt ở nơi thuận tiện giao thông và có điện thoại để chỉ đạo, thông tin, báo cáo kịp thời.

3. Thành lập Tổ bầu cử

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Tổ bầu cử có từ 11 đến 21 người, gồm Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký và các uỷ viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương.

Đơn vị vũ trang nhân dân thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu của mình một Tổ bầu cử từ 5 đến 9 người, gồm Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký và các uỷ viên là đại diện Chỉ huy đơn vị và đại diện quân nhân.

Trong trường hợp đơn vị vũ trang nhân dân và địa phương có chung một khu vực bỏ phiếu thì Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và Chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân quyết định thành lập Tổ bầu cử từ 11 đến 21 người, gồm Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký và các uỷ viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tập thể cử tri ở địa phương, đại diện Chỉ huy đơn vị, đại diện quân nhân.

Thời gian thành lập Tổ bầu cử được thành lập **chậm nhất là ngày 02/4/2016 (50 ngày trước ngày bầu cử).**

Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử được thực hiện theo Điều 25, Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND số 85/2015/QH13.

4. Trong trường hợp các tổ chức phụ trách bầu cử bị khuyết thành viên do bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc vì lý do khác không thể tiếp tục tham gia làm thành viên tổ chức phụ trách bầu cử, thì UBND các cấp sau khi thống nhất

với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp quyết định việc thay đổi hoặc bổ sung thành viên tổ chức phụ trách bầu cử nếu thấy cần thiết.

5. Thời điểm kết thúc nhiệm vụ: Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử kết thúc nhiệm vụ được quy định tại các Điều 28, Luật bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13.

III. TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÔNG TÁC BẦU CỬ

Tập huấn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trong toàn tỉnh về nội dung Luật bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13 và các văn bản quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của Trung ương và của tỉnh.

a) Cấp tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và cấp huyện thời gian trong tháng 02/2016.

b) Cấp huyện tổ chức Hội nghị triển khai cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã chậm nhất là cuối tháng 02/2016.

c) Cấp xã tổ chức Hội nghị triển khai cho cán bộ, công chức cấp xã và Thôn, xóm, tổ dân phố ngay sau hội nghị triển khai của UBND cấp huyện.

IV. LẬP VÀ NIÊM YẾT DANH SÁCH CỬ TRI

Việc lập Danh sách cử tri do UBND cấp xã, Chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân thực hiện theo từng khu vực bỏ phiếu; để làm tốt công tác này cần cử những người có kinh nghiệm, nắm vững pháp luật tham gia. Danh sách cử tri phải được niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã, đơn vị vũ trang nhân dân và những nơi công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để nhân dân kiểm tra. Thời hạn niêm yết danh sách cử tri **chậm nhất là ngày 12/4/2016 (50 ngày trước ngày bầu cử)**.

Việc lập và niêm yết Danh sách cử tri cần lưu ý đến các trường hợp không được quyền bầu cử hoặc được khôi phục quyền bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13 và các văn bản có liên quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Hướng dẫn một số điểm về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đối với trường hợp cử tri đi bỏ phiếu nơi khác, không thể bỏ phiếu ở nơi đã ghi tên vào danh sách cử tri thì Chủ tịch UBND cấp xã hoặc Chỉ huy đơn vị vũ trang cần chú ý ghi ngay vào danh sách bên cạnh tên cử tri dòng chữ: “đi bỏ phiếu nơi khác” sau khi đã cấp giấy chứng nhận cho cử tri đó đi bỏ phiếu nơi khác; tránh nhầm lẫn dẫn đến khiếu nại, tố cáo hoặc một cử tri có tên ở hai khu vực bỏ phiếu khác nhau.

Tùy tình hình cụ thể ở từng địa phương, từng khu vực bỏ phiếu, có thể kết hợp việc niêm yết Danh sách cử tri với việc tổ chức cuộc họp để thông báo Danh sách cử tri của từng thôn, tổ dân phố, đơn vị vũ trang nhân dân.

V. XÁC ĐỊNH KHU VỰC BỎ PHIẾU VÀ BỐ TRÍ NƠI BỎ PHIẾU

Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào dân số, cử tri và điều kiện cụ thể của địa phương để xác định khu vực bỏ phiếu và trình UBND cấp huyện phê chuẩn, khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội đồng thời là khu vực bỏ phiếu bầu đại biểu HĐND các cấp.

Mỗi khu vực bỏ phiếu có từ 300 đến 4000 cử tri. Việc xác định khu vực bỏ phiếu, hạn chế tối đa việc chia nhỏ nhiều khu vực bỏ phiếu trong một đơn vị bầu cử, gây khó khăn cho việc chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác bầu cử.

Việc bố trí nơi bỏ phiếu nên căn cứ vào cơ sở vật chất, địa hình, đường giao thông để tổ chức nơi bỏ phiếu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bỏ phiếu của cử tri trong ngày bầu cử.

VI. SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI (HOẶC HĐND) ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ

1. Số đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội

Căn cứ Nghị quyết số 1135/2016/UBTVQH13 ngày 22/01/2016 của Ủy ban Thường vụ quốc hội dự kiến phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội Khóa XIV cho tỉnh Hà Nam là 06 đại biểu, UBND tỉnh thành lập các đơn vị bầu cử, phân bổ số đại biểu Quốc hội được bầu theo từng đơn vị bầu cử và báo cáo Hội đồng bầu cử Quốc gia phê chuẩn, dự kiến:

- Đơn vị bầu cử số 1 gồm: Thành phố Phủ Lý, huyện Bình Lục, huyện Thanh Liêm được bầu 03 đại biểu. (Đơn vị bầu cử có: 57 xã, phường, thị trấn và dân số 388.852 người).

- Đơn vị bầu cử số 2 gồm: Huyện Duy Tiên, huyện Lý Nhân và huyện Kim Bảng được bầu 03 đại biểu. (Đơn vị bầu cử có: 59 xã, thị trấn và dân số 415.710 người).

Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố danh sách đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, thời hạn công bố **chậm nhất là ngày 03/3/2016 (80 ngày trước ngày bầu cử)**.

2. Số đơn vị bầu cử HĐND tỉnh và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

Căn cứ Điểm b khoản 1 Điều 18 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số: 77/2015/QH13 của Quốc hội XIII, HĐND tỉnh Hà Nam được bầu 50 đại biểu; căn cứ tình hình thực tế và đề nghị của UBND tỉnh, Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam ấn định số đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử:

- Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh là 12 đơn vị, gồm:
 - + Thành phố Phủ Lý: 02 đơn vị bầu cử;
 - + Huyện Kim Bảng: 02 đơn vị bầu cử;
 - + Huyện Duy Tiên: 02 đơn vị bầu cử;
 - + Huyện Thanh Liêm: 02 đơn vị bầu cử;
 - + Huyện Lý Nhân: 02 đơn vị bầu cử;

+ Huyện Bình Lục: 02 đơn vị bầu cử.

- Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh được bầu không quá 5 đại biểu.

Ủy ban bầu cử tỉnh công bố danh sách đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, thời hạn công bố **chậm nhất là ngày 03/3/2016 (80 ngày trước ngày bầu cử)**.

VII. VIỆC ỨNG CỬ, HIỆP THƯƠNG, LỰA CHỌN, GIỚI THIỆU NGƯỜI RA ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH VÀ VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

1. Việc lập hồ sơ và nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp được thực hiện theo quy định tại Điều 35, 36, 37, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13.

2. Việc hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh được thực hiện theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13 và Nghị quyết liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam về việc ban hành “ Quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu HĐND”.

Quy trình hiệp thương được thực hiện theo 5 bước:

- Bước 1: Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thoả thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Thời gian **chậm nhất là ngày 17/02/2016 (95 ngày trước ngày bầu cử)**.

- Bước 2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thường trực HĐND tỉnh điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Thời gian **chậm nhất là ngày 22/02/2016 (90 ngày trước ngày bầu cử)**.

- Bước 3. Giới thiệu người ứng cử: Trên cơ sở điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Thường trực HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND, tiến hành lựa chọn, giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

- Bước 4: Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thoả thuận và lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, **chậm nhất là ngày 18/3/2016 (65 ngày trước ngày bầu cử)**; đồng thời gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; đối với người tự ứng cử thì còn được gửi lấy ý kiến cử tri nơi người đó công tác (nếu có).

- Bước 5: Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp

thương lần thứ 3 để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, **chậm nhất là ngày 17/4/2016 (35 ngày trước ngày bầu cử).**

Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử tỉnh biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ 3 và danh sách chính thức những người được UBMTTQ tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV. Đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ 3 và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thường trực HĐND, Ủy ban bầu cử tỉnh. Thời gian **chậm nhất là ngày 22/4/2016 (30 ngày) trước ngày bầu cử.**

3. Về vận động bầu cử: Thực hiện theo quy định từ Điều 63 đến Điều 68 Luật bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13 và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số điểm về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Thực hiện các bước quy trình hiệp thương, lựa chọn giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và công tác vận động bầu cử do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh có Kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện.

VIII. CÔNG BỐ VÀ NIÊM YẾT DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ THEO TỪNG ĐƠN VỊ BẦU CỬ

1. Công bố danh sách người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử

Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị trong cả nước;

Ủy ban bầu cử tỉnh, công bố danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh theo từng đơn vị.

Thời gian **chậm nhất là ngày 27/04/2016 (25 ngày trước ngày bầu cử).**

2. Niêm yết danh sách những người ứng cử

Tổ bầu cử niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo công bố của Hội đồng bầu cử; danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh theo công bố của Ủy ban bầu cử tỉnh ở các khu vực bỏ phiếu.

Thời gian **chậm nhất là ngày 02/5/2016 (20 ngày trước ngày bầu cử).**

IX. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ BẦU CỬ

Kể từ ngày công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, công dân có quyền khiếu nại, tố cáo về người ứng cử; khiếu nại, kiến nghị những sai sót trong việc lập danh sách những người ứng cử với Ban bầu cử, Ủy ban bầu cử, Hội đồng bầu cử quốc gia về những điều mà mình chưa nhất trí. Ban bầu cử,

Ủy ban bầu cử, Hội đồng bầu cử quốc gia phải ghi vào sổ và giải quyết những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo thẩm quyền. Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội, nếu người khiếu nại, kiến nghị không đồng ý với việc giải quyết của Ban bầu cử, Ủy ban bầu cử thì có quyền khiếu nại, kiến nghị đến Hội đồng bầu cử Quốc gia. Quyết định của Hội đồng bầu cử Quốc gia là quyết định cuối cùng. Đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh quyết định của Ủy ban bầu cử tỉnh là quyết định cuối cùng.

Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử ngưng việc tiếp nhận, xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và danh sách những người ứng cử vào ngày 12/5/2016 (10 ngày) trước ngày bầu cử. Sau đó các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp tục xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo của Ủy ban bầu cử xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện.

X. TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021

Các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cần xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác tuyên truyền nhằm động viên mọi tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác tham gia cuộc bầu cử với khí thế của một ngày hội lớn để lựa chọn các đại biểu có đủ tiêu chuẩn xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; đồng thời tạo không khí dân chủ, cởi mở, ý thức trách nhiệm công dân tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân.

Tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân của thành phố về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Trên cơ sở đó, nâng cao ý thức làm chủ, tự giác của cử tri để lựa chọn và bầu ra những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương.

Nội dung công tác tuyên truyền cần bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, kiên quyết đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, phản tuyên truyền về cuộc bầu cử và làm cho nhân dân hiểu, tham gia tích cực vào cuộc bầu cử. Mặt khác, căn cứ vào những quy định của pháp luật, kiên quyết chống những biểu hiện mất dân chủ, gò ép, áp đặt hoặc thờ ơ, thiếu trách nhiệm.

Tiểu ban Tuyên truyền của Ủy ban bầu cử xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương, cơ quan đơn vị triển khai tổ chức thực hiện.

XI. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

Tiểu ban chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội của Ủy ban bầu cử có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

XII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các thành viên Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 -2021, căn cứ nhiệm vụ được phân công để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ủy ban bầu cử các cấp chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử ở các đơn vị bầu cử; kiểm tra, đôn đốc việc thi hành những quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021 của các Ban bầu cử, Tổ bầu cử.

3. UBND các cấp chịu trách nhiệm thực hiện công tác bầu cử theo quy định của pháp luật và phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBNDTTQ cùng cấp để tổ chức cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng luật. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị tốt các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các tổ chức bầu cử, đảm bảo cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

4. Cục Thống kê tỉnh cung cấp số liệu dân số của các địa phương tại thời điểm 31/12/2015 làm căn cứ phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội và số lượng đại biểu HĐND các cấp ở mỗi đơn vị hành chính.

5. Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tham gia giám sát cuộc bầu cử ở địa phương.

6. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực giúp Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức tốt cuộc bầu cử, đảm bảo phục vụ triển khai các công việc theo kế hoạch chung và lịch công tác, các cuộc họp, các hội nghị, tập huấn nghiệp vụ, in ấn tài liệu, biểu mẫu, tổng hợp kết quả bầu cử... và tổng kết cuộc bầu cử. Phối hợp với sở Tài chính tham mưu giúp Ủy ban bầu cử, UBND tỉnh phân bổ và sử dụng kinh phí phục vụ bầu cử đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh yêu cầu các tổ chức bầu cử và các cơ quan hữu quan triển khai thực hiện tốt kế hoạch này. Định kỳ báo cáo tiến độ về Ủy ban bầu cử tỉnh (qua sở Nội vụ) theo quy định./.

Nơi nhận:

- Hội đồng bầu cử Quốc gia;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- UBBC ĐBQH&ĐBHĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Đoàn thể của tỉnh;
- Các Cơ Quan TW trên địa bàn tỉnh;
- TT huyện, thành ủy;
- TT HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Ủy ban BC HĐND các huyện, thành phố;
- Lưu: UBBC tỉnh.

**TM.ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH**

